



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### 100% các xã đã có đường ống cấp nước sạch đến trung tâm xã



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 4/10, Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh họp nghe báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động của các dự án, công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới. Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự. Đổng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

(Xem tiếp trang 4)

MAI THƯ

### Toàn tỉnh đã gieo trồng được 8.000ha cây màu vụ đông

Thời điểm này, nông dân trong tỉnh đã trồng được khoảng 8.000ha cây màu vụ đông ưa ẩm, trong đó chủ yếu là ngô, dưa, bí. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 3 - 6/10, trên địa

bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa cả đợt từ 50 - 150mm. Để cây màu vụ đông ưa ẩm sinh trưởng và phát triển tốt, bà con nông dân cần lưu ý khẩn trương tiêu thoát nước nhanh khi có mưa lớn tránh ngập úng gây thối rễ, chết cây (với dưa, bí), hiện tượng huyết dụ đối với

cây ngô, hạn chế bị mất mật độ. Ngay sau khi nước rút cần tác động mọi biện pháp để khôi phục và phát triển bộ rễ. Bà con nên sử dụng các chế phẩm sinh học như KH, PennacP, siêu lân... để phục hồi, kích thích ra rễ, lá mới; tuyệt đối không được bón phân ngay, nhất là phân đạm.

LƯU NGÂN

### CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH Tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp tết Trung thu

Nhân dịp tết Trung thu, sáng ngày 4/10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã đi thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh. Các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Tiên Hải đã đến thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng xã An Ninh (Tiên Hải).

Vui tết Trung thu với các cháu thiếu niên, nhi đồng xã An Ninh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã thăm hỏi sức khỏe, việc học tập, rèn luyện cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức đón tết Trung thu cho các cháu của chính quyền địa phương. Nhân dịp tết Trung thu, các đồng chí đã tặng quà và chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, vàng lời cha mẹ, thầy cô, cố gắng làm nhiều việc tốt xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

(Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHƯƠNG VIÊN



Thiếu niên, nhi đồng thị trấn Đông Hưng dự hội trại.

### CÔNG AN TỈNH 318 đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn xác định công tác xây dựng Đảng nói chung và bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đoàn đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, thực hiện tốt cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam"; thực hiện đúng quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Bên cạnh đó, Đoàn cũng tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; tham gia quản lý đảng viên đang trong độ tuổi sinh hoạt đoàn theo chức trách, nhiệm vụ.



Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Vi vậy, 5 năm gần đây, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã cùng với các đơn vị chức năng tham mưu với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh mở 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 425 quần chúng ưu tú; thực hiện quy trình giới thiệu, kết nạp Đảng cho 318 đoàn viên thanh niên ưu tú; mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

XUÂN PHƯƠNG

### Hơn 100.000 người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế

9 tháng năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức cấp 49.431 thẻ BHYT cho người nghèo và 51.839 thẻ BHYT cho người cận nghèo; 2.141 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo thiếu hụt tiêu chí y tế và thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản khác; 200 thẻ BHYT cho người nghèo là đối tượng thuộc Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn. Việc cấp thẻ BHYT là một trong các hoạt động ý nghĩa nhất đối với người nghèo nhằm giúp họ giảm gánh nặng tài chính khi điều trị bệnh, tăng cao cơ hội được chăm sóc sức khỏe.

NGUYỄN CƯỜNG

## AN LỄ TRƯỚC NGÀY KHAI HỘI ĐỀN ĐỒNG BẰNG

(Xem trang 3)



Lễ hội đền Đồng Bằng.

Ảnh: MINH ĐỨC

### ĐÔNG XUÂN

## Người dân đồng lòng đưa nước sạch về làng

(Xem trang 2)

### THÁI THUY Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm tăng trên 11,5%

9 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất của Thái Thụy ước đạt hơn 12.091 tỷ đồng, tăng trên 11,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 3.406,6 tỷ đồng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản ước đạt 6.126,8 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ ước đạt 2.558 tỷ đồng.

Trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, huyện tiếp tục được mùa vụ lúa xuân, chăn nuôi không để xảy ra dịch bệnh, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản duy trì phát triển. Nhiều dự án công nghiệp trọng điểm được triển khai thực hiện trên địa bàn giúp ngành Công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, từ nay đến cuối năm, Thái Thụy tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh khai thác và nuôi trồng thủy hải sản, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ, huyện tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án lớn trên địa bàn từng bước hoàn thiện và hoạt động hiệu quả.

TRẦN TUẤN

### Xác nhận 2 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đầu tiên trên địa bàn tỉnh

Năm 2017, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh gạo trên địa bàn tỉnh là Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình với 3 loại gạo và Công ty TNHH Hưng Cúc với 1 loại gạo.

Sản phẩm gạo của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình có nguồn gốc từ các cơ sở sản xuất được ký cam kết tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm; cơ sở sản phẩm ban đầu của Công ty TNHH Hưng Cúc đã được chứng nhận VietGAP. Các cơ sở chế biến, kinh doanh, bán sản phẩm cho người tiêu dùng đều được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Sản phẩm tại cơ sở kinh doanh, bán sản phẩm cho người tiêu dùng được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản lấy mẫu giám sát theo quy định và kết quả kiểm nghiệm đáp ứng các quy chuẩn, quy định hiện hành về an toàn thực phẩm.

Đây là hai doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh được cấp chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

NGÂN HUỖN

### Tham quan tập đoàn giống lúa mới và cơ sở vật chất của Thái Bình Seed

Trong khuôn khổ các hoạt động tri ân khách hàng thường niên, ngày 4/10, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thái Bình Seed) tổ chức cho chủ các đại lý phân phối cấp 1, cấp 2 tại 23 tỉnh, thành phố trong cả nước tham quan trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và nhà máy chế biến hạt giống của Thái Bình Seed.

Thái Bình Seed có cơ sở vật chất nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm, sản xuất, chế biến hạt giống hiện đại nhất Việt Nam, trong đó có 2 nhà máy chế biến hạt giống chất lượng cao theo công nghệ tiên tiến của châu Âu, công suất đạt 30.000 - 40.000 tấn/năm; 1 nhà máy chế biến gạo công suất 40.000 tấn/năm. Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới quy mô 52ha tại xã Đông Cường (Đông Hưng) là nơi lai tạo, khảo nghiệm các giống lúa, ngô, rau màu mới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tại buổi tham quan, các đại biểu được giới thiệu một số giống lúa mới, ngắn ngày, năng suất cao, gạo thơm, ngon, có triển vọng đưa vào sản xuất đại trà như Phúc Thái 168, DDC1, DDC2, nếp A Sào, nếp NTB 47...

HUYỀN NGÂN - MAI TRANG